



ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (ทดแทนอัตราว่าง)

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (ทดแทนอัตราว่าง) โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคล (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดภายในกำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น คือ

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- (๓) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่จังหวัดอุบลราชธานีกำหนด
- (๔) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ได้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลำดับที่ ๑ ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้มีรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานปกครอง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๓

ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม)  
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

แบบท้ายประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

ลำดับที่	คำนำหน้านาม		ชื่อ - สกุล
๑	นางสาว	ฐานะมาศ	เมฆบุตร
๒	นางสาว	อรพรรณ	บุญเชิญ
๓	นาย	กิตติภูมิ	ศรีสุธรรม